

ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

คำชี้แจง

โปรดใส่ข้อมูลบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงวันที่ส่งข้อมูล ทั้งงานหลักของหน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และงานสนับสนุนอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มีและที่หน่วยงานสามารถให้ข้อมูลได้ โดยข้อมูลนี้จะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและใช้เพื่อการเก็บข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA เท่านั้น

อธิบายฟิลด์สำหรับกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ฟิลด์	คำอธิบาย	ความต้องการ
ชื่อบุคคล / ชื่อ-นามสกุล	สำหรับระบุชื่อบุคคลและชื่อนามสกุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ต้องการ
เบอร์โทรศัพท์	สำหรับระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ อย่างไม่อย่างหนึ่ง
อีเมล	สำหรับระบุอีเมลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	
ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ	สำหรับระบุช่องทางการติดต่ออื่นๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	
ประเภทการติดต่อ	สำหรับระบุประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ต้องการ

ชื่อหน่วยงาน * สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ชื่อบุคคล/ชื่อ - นามสกุล * (ไม่ใส่คำนำหน้า)	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล	ช่องทางการติดต่ออื่นๆ	ประเภทการติดต่อ *
พัชรี ยืนชนม์ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด	081 619 9325			งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ชาวกิจ โสภณอัมพรพิทักษ์ บริษัท โสภณแลปเซ็นเตอร์ จำกัด	02-295-4958			งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก				
ชื่อบุคคล/ชื่อ - นามสกุล * (ไม่ใช่คำนำหน้า)	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล	ช่องทางการติดต่ออื่นๆ	ประเภทการติดต่อ *
สุพัฒน์ ซอพรมราช หจก. อินฟอร์แมนซ์ทีมคอมพิวเตอร์	081 495 8446			งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปวีตรา ทวีฤชุกร หจก.แสงวัฒนาไพศาล	02 8845955			งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สัญญาพงศ์ วงษ์เงิน บจก.เบรน์โบว์	086 779 6275			งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ธฤต นิติวัดนานนท์ บจก.คาร์ปเฮ้าท์	095 954 6203			งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
อิสริยา ภาสิระกุล บจก.เอบี ซายเอ็กซ์ (ประเทศไทย)	087 680 4870			งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ